

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/CV-YMVN

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2024

V/v: *Vướng mắc liên quan đến thực hiện
hoạt động đăng ký doanh nghiệp của
YAMAHA*

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (“MPI”)

Liên Đoàn Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam (“VCCI”)

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (“YMVN”), Mã số doanh nghiệp: 0100774342, có Địa chỉ trụ sở chính tại: Thôn Bình An, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Quý Bộ, Quý Liên Đoàn đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thông qua quá trình hoạt động và đặc biệt là thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp theo những quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 01/2021/TT-BKHDT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, YMVN đã gặp phải một số vướng mắc như sau:

1/ Về vấn đề Ngày nộp Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

YMVN đã từng gặp vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (“ERC”) nhằm cập nhật thông tin của người đại diện theo pháp luật mới. Hội đồng thành viên ban hành Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật mới vào ngày 10/03/2022 và Quyết định đó cũng có hiệu lực kể từ ngày ban hành này. Theo đó, Người đại diện theo pháp luật mới sẽ đảm nhiệm kể từ ngày 01/04/2022.

YMVN đã nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (“DPI”) và nhận được ERC mới vào ngày 27/03/2022. Khi YMVN làm việc với các đối tác và cơ quan nhà nước thì các văn bản, hợp đồng ký bởi người đại diện theo pháp luật cũ tại thời điểm từ 27/3/2022 đến 30/3/2022 đều bị từ chối do ERC mới đã cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật mới từ ngày 27/3/2022,

Người đại diện theo pháp luật mới. Trong khi đó YMVN chưa có ERC mới và ERC cũ vẫn ghi tên người đại diện cũ.

YMVN cũng đã trình nộp Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật mới nhưng các đối tác và cơ quan nhà nước vẫn từ chối. Việc này đã dẫn đến vấn đề các giao dịch, hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, cũng như dẫn đến rủi ro pháp lý cho YMVN & Người đại diện theo pháp luật mới (đã làm việc nhưng chưa có Giấy phép lao động và Thẻ tạm trú). Do đó, YMVN đề xuất có quy định sau:

- Làm rõ cụm từ "Ngày có thay đổi" tại Điều 30.2 Luật Doanh nghiệp là "Ngày doanh nghiệp có quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp".

3/ Về vấn đề Hiệu lực Giấy ủy quyền của Công ty được ký bởi Người đại diện theo pháp luật cũ

Hiện nay có nhiều tranh luận pháp lý về Hiệu lực Giấy ủy quyền của Công ty đã được ký bởi Người đại diện theo pháp luật cũ để ủy quyền cho các cá nhân phụ trách, trường phòng được ký các giấy tờ liên quan đến chuyên môn của phòng mình để gửi đối tác và cơ quan nhà nước.

Do đặc thù công ty nên YMVN thường thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo định kỳ 4-5 năm/lần. Và điều này dẫn đến việc mỗi khi YMVN có thay đổi người đại diện theo pháp luật, YMVN nhận được yêu cầu của đối tác và cơ quan nhà nước về việc nộp lại Giấy ủy quyền mới của Công ty do Người đại diện theo pháp luật mới ký. Việc này gây nên số lượng công việc phát sinh lớn (với hàng chục Giấy ủy quyền cần ký lại mà nội dung không thay đổi) và băn khoăn: liệu các giấy tờ khác của Công ty ký bởi Người đại diện theo pháp luật cũ ký cũng có cần phải làm lại, ký lại hay không (Ví dụ: các quyết định, văn bản chấp thuận, phân công, giao việc, v.v.).

Hiện nay, tại YMVN có quan điểm: mọi giấy tờ bao gồm cả Giấy ủy quyền đã ban hành bởi Công ty (đóng dấu Công ty) nếu còn thời gian hiệu lực và nội dung không có gì thay đổi thì vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý mà không cần phải thay bằng một Giấy ủy quyền mới với chữ ký của Người đại diện theo pháp luật mới. Người đại diện theo pháp luật mới sẽ được kế thừa mọi vấn đề đã được Người đại diện theo pháp luật cũ để lại. Tuy nhiên YMVN rất băn khoăn liệu việc thực hiện như vậy có đúng không? Do vậy, rất mong MPI và VCCI có hướng dẫn cụ thể đến YMVN và giúp đỡ YMVN tuân thủ đúng tinh thần của pháp luật.



Trên đây là tất cả những vướng mắc YMVN đang gặp phải khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

YMVN rất mong được các cơ quan nhà nước, các ban ngành và tổ chức giúp đỡ giải quyết khó khăn nêu trên.

YMVN xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của Quý Cơ quan và các tổ chức.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM



OKUTANI MASAHIRO

Tổng Giám đốc



trong khi Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên đã ghi rõ người đại diện theo pháp luật mới sẽ bắt đầu làm việc từ ngày 01/04/2022.

Đây chính là một vấn đề bất cập khi ngày ghi trên ERC đang được hiểu là ngày người đại diện theo pháp luật mới có hiệu lực đại diện công ty ký các văn bản pháp lý. Trong khi đó, đó là ngày ERC mới được ban hành, không phải ngày thay đổi có hiệu lực. Việc quy định không rõ ràng như trên sẽ dễ dẫn đến vấn đề các Văn bản pháp lý vô hiệu do người ký sai thẩm quyền khi các bên tranh chấp. Do vậy, rất mong MPI xem xét sửa đổi theo hướng như sau:

- Ghi rõ ngày thay đổi có hiệu lực. VD cụ thể với trường hợp của YMVN là ngày 01/04/2022;
- Bổ sung quy định pháp luật hoặc hướng dẫn ghi rõ: Ngày được ghi trên ERC chỉ là ngày cơ quan nhà nước ban hành ERC, không phải ngày thay đổi có hiệu lực; Ngày nội dung thay đổi có hiệu lực sẽ được căn cứ vào Quyết định và Biên bản họp của Công ty.

2/ Về vấn đề Ngày đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

Điều 30.2 Luật Doanh nghiệp quy định: "*Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.*" Tuy nhiên, khi áp dụng quy định để thực hiện thủ tục cập nhật người đại diện theo pháp luật mới trên ERC (do người cũ đã hết nhiệm kỳ), YMVN đã gặp một số vướng mắc.

Ví dụ: Hội đồng thành viên quyết định người đại diện theo pháp luật mới sẽ đảm nhiệm từ ngày 01/04/2022 và được quy định tại Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/03/2022. YMVN hiểu rằng: Ngày có thay đổi là ngày Hội đồng Thành viên ban hành quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, tức là ngày 10/03/2022. Tuy nhiên, lại có một số ý kiến khác như sau: Ngày có thay đổi là ngày hiệu lực của Người đại diện theo pháp luật mới, tức là ngày 01/04/2022. Hai luồng quan điểm khác nhau đã dẫn đến tình huống khó xử như sau: Người đại diện theo pháp luật mới của công ty có quốc tịch nước ngoài đã bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ ngày 01/04/2022 nhưng chưa thể xin cấp Giấy phép lao động và Thẻ tạm trú do thiếu ERC mới.

Nếu YMVN nộp hồ sơ xin cấp ERC mới từ ngày 01/04/2022 thì theo quy định nhanh nhất phải đến ngày 04/04/2022, YMVN mới nhận được ERC mới. Khi đó, các giao dịch từ ngày 01/04/2022 đến ngày 04/04/2022 do Người đại diện theo pháp luật mới ký/quyết định đều bị vướng mắc do các đối tác và cơ quan nhà nước yêu cầu đối chiếu với ERC để xác định thẩm quyền của

